

36 ปี ส.ส.ท. มุ่งมั่นพัฒนาวิทยาการ ยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมไทย



สำเร็จได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดีจากอาจารย์ โงธิจิ โฮซุมิ อดีตประธานกรรมการบริหาร สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ญี่ปุ่น-ไทย) หรือ JTECS โดยได้รับความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนจากกระทรวงการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่มี

พันธะผูกพันใดๆ

จุดเริ่มต้นของ ส.ส.ท. เริ่มจาก ในช่วงทศวรรษ 1960 เกิดสงครามในเวียดนามและประเทศในแถบอินโดจีน ซึ่งเป้าหมายของการทำสงครามก็เพื่อที่จะต่อสู้และขับไล่กองทหารของสหรัฐฯ ให้ออกจากภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันในประเทศไทยก็มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมของนักศึกษาและปัญญาชนต่อภัยที่คุกคามทางเศรษฐกิจของประเทศ กระบวนการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นเริ่มก่อตัวขึ้น และในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีการก่อตั้งชมรมต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นขึ้นในต้นปี 2514 จนกลายเป็นความรู้สึก ร่วมกันในการเคลื่อนไหวของนักศึกษาควบคู่ไปกับการต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหารภายในประเทศในขณะนั้น และได้มีการเดินขบวนใหญ่ในปี 2517 เพื่อต่อต้านการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายทานากะ คาคุเอ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในขณะนั้น

ท่ามกลางกระแสการต่อต้านประเทศ

ญี่ปุ่นในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หน่วยงานความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจภายในกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (Ministry of International Trade and Industry: MITI) จึงมาขอคำปรึกษาหารือจากท่านอาจารย์โฮซุมิ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ เป็นที่ยอมรับในหมู่นักคิดทางการศึกษา เป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นผู้สร้างหอพักเอบีเคและชินเซอิ อันเป็นหอพักเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศไทย) ด้วยจุดมุ่งหมายว่า **“...ภายใต้สภาพการที่อารมณ์ความรู้สึกต่อต้านประเทศญี่ปุ่นที่ครุกรุ่นอยู่เช่นนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นสมควรพิจารณาสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภาคเอกชนต่อประเทศไทย ...”** แนวคิดในการก่อตั้ง ส.ส.ท. จึงก่อตัวขึ้น ภายใต้ภูมิหลังทางการเมืองในประเทศไทยและความเป็นห่วงกังวลภายในประเทศญี่ปุ่น

จากจุดเริ่มต้นนี้ จึงพัฒนาไปสู่แนวคิดของกิจกรรมความร่วมมือที่มีภาคเอกชนและรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งเป็นฝ่ายของผู้ให้การสนับสนุน ได้รวมตัวกันก่อตั้งเป็น สมาคมความร่วมมือ



ย้อนเวลากลับไปเมื่อ 36 ปี เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2516 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในฐานะหน่วยงานเอกชน ดำเนินการโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร (Non Profit Organization) ถือกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจมุ่งมั่น ความร่วมมือร่วมใจและความเสียสละทุ่มเท กำลังกายและกำลังใจของกลุ่มผู้ที่เคยไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยทุนสมาคมวัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK) และสมาคมทุนฝักอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (AOTS)

โดยบุคคลที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการก่อตั้ง มี 2 ท่าน คือ **ฯพณฯ สมหมาย สุนทรกุล ประธานคณะกรรมการก่อตั้ง และ**



ทางเศรษฐกิจ (ญี่ปุ่น-ไทย) (Japan-Thailand Economic Cooperation Society: JTECS) ในปี 2515 เพื่อทำหน้าที่รวบรวมการสนับสนุนทางการเงินส่งมายังประเทศไทย ขณะเดียวกัน JTECS ก็ยังทำหน้าที่ประสานงานเพื่อนำเทคโนโลยีการผลิตและเทคโนโลยีการจัดการใหม่ๆ ตลอดถึงผู้เชี่ยวชาญและตำราเอกสารต่างๆ มาร่วมสนับสนุนกิจกรรมของ ส.ส.ท. สำหรับฝ่ายไทยนั้นได้มีการก่อตั้งเป็น สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (Technology Promotion Association (Thailand-Japan): TPA) ในปี 2516 โดยมีเหล่าบรรดานักศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรมทางเทคนิคจากญี่ปุ่นเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญและเป็นฝ่ายรับการสนับสนุนดังกล่าว โดยมีหลักการสำคัญในความร่วมมือระดับเอกชนของไทยและญี่ปุ่นดังนี้

ประการแรก คือ หลักการที่อาจารย์ ไชยุมิ โงอิชิ ประธานกรรมการบริหาร สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ญี่ปุ่น-ไทย) ได้ยืนยันต่อกระทรวงการต่างประเทศและอุตสาหกรรมว่า **“ฝ่ายญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนทางการเงิน (แก่ฝ่ายไทย) แต่จะไม่เข้าไปสั่งการ (ดำเนินนโยบายการดำเนินงาน)”** ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอาจารย์ สมหมาย ศูนย์ตระกูล กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ตำแหน่งในขณะนั้น) หลักการสำคัญนี้ประกันความเป็นอิสระ เป็นตัวของตนเองในการกำหนดนโยบายและแผนการทำงานของสมาคมฯ และช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อนักวิชาการและปัญญาชนไทยได้ว่า ส.ส.ท. มีเจตนารมณ์อย่างแท้จริงในการรับใช้สังคมไทยโดยส่วนรวม ด้วยศรัทธาและความเชื่อมั่นดังกล่าว จึงทำให้สมาคมฯ สามารถ

ระดมความร่วมมือจากนักวิชาการ ช่างเทคนิค และวิศวกรภายในประเทศได้อย่างกว้างขวาง และเพิ่มพูนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประการที่สอง คือ หลักการที่ว่า **“ช่องประสานงาน เพียงช่องเดียว”** ที่กำหนดให้การสนับสนุนทางการเงินและการประสานงานทั้งหมด ต้องผ่านเพียงช่องทางเดียว ช่องทางดังกล่าวคือ ส.ส.ท. ในประเทศไทย และ JTECS ในประเทศญี่ปุ่น การกำหนดหลักการดังกล่าวนี้ เป็นการป้องกันการแทรกแซงหรือการสั่งการจากหน่วยงานราชการอื่นๆ ของญี่ปุ่น สำหรับระยะแรกของการทำกิจกรรม หลักการดังกล่าวช่วยให้ ส.ส.ท. สามารถทำงานได้อย่างมีอิสระ มีสมมติ โดยไม่ต้องวุ่นวายกับความต้องการหรือการแทรกแซงจากหน่วยงานราชการหรือสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย

ยิ่งกว่านั้น หลักการสำคัญทั้งสองประการได้มีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนต่อสาธารณะอันเป็นการประกาศเปิดเผย เพื่อให้มีการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกอย่างกว้างขวางและย้ำความช่วยเหลือของญี่ปุ่นจะต้องเป็นแบบ **“ออกเงินแต่ไม่ออกปาก” (kane wo dasu ga, kuchi wo dasanai)** ซึ่งได้รับการปฏิบัติและรักษาโดยตลอด กล่าวได้ว่า หลักการสำคัญทั้งสองประการนั้น เป็นเสาเข็มสำคัญในการปูรากฐานที่ดีเพื่อรองรับการเจริญเติบโต

ของกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ราบรื่นของทั้งสององค์กรมาจนตราប់เท้าทุกวันนี้

จากจุดเริ่มต้นของ ส.ส.ท. ได้เติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว จากปีแรกที่เปิดทำการบนชั้น 5 อาคารอื้อจิวเหลียง จนในปัจจุบันมีอาคารสำนักงาน 2 แห่ง คือ อาคารสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ สุขุมวิท ซอย 29 เป็นสำนักงานและดำเนินกิจกรรมด้านโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม รวมทั้งสำนักพิมพ์ ส.ส.ท. และอาคารสำนักงาน ซอยพัฒนาการ 18 เป็นศูนย์กลางด้านการฝึกอบรม ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ศูนย์วิจัย และให้คำปรึกษาสถานประกอบการ และศูนย์การพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีเว็บ นอกจากนี้





ในปี 2550 ถือเป็นกาลต่อ ยอดกิจกรรมของ ส.ส.ท. ด้วยการขยายบริการในรูปแบบของ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและมหา บัณฑิตเฉพาะทางป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยตรงภายใต้ชื่อว่า “สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น”

จากวันนั้นถึงวันนี้ ส.ส.ท. ได้ดำเนิน กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประ- เทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 36 ปี จนทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งใน วงการธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งหน่วย งานราชการต่างๆ และสำหรับก้าวต่อไป ส.ส.ท. ยืนยันที่จะยึดถือเจตนารมณ์เดิมในการเป็น ผู้ส่งเสริมความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเผยแพร่ และถ่ายทอดให้แก่บุคลากรไทย เพื่อ สร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและ อุตสาหกรรมของประเทศสืบไป ด้วยวิสัยทัศน์ ที่ว่า “ส.ส.ท. มุ่งที่จะเป็นผู้นำในการสั่งสม สร้าง และเผยแพร่วิทยาการ เพื่อยกระดับ ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ไทย

จากวิสัยทัศน์การดำเนินงานของ ส.ส.ท. ดังที่กล่าวมาข้างต้น กอปรกับในปี 2552 ส.ส.ท. ได้ดำเนินกิจกรรมครบ 36 ปี ซึ่งในโอกาสนี้ ส.ส.ท. จึงได้กำหนดจัดงาน ครบรอบ 36 ปี ขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ ประชุมไบเทค บางนา โดยในงานจะได้ชม กิจกรรมการดำเนินงานของ ส.ส.ท. อย่างครบ วงจร

พร้อมร่วมสัมมนาพิเศษ TPA 36th year Anniversary Forum เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยสามารถเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับ การเปลี่ยนแปลงของโลกและวิกฤตการณ์



เศรษฐกิจต่างๆ เพื่อเป็นการตอบแทนสมาชิก และผู้มีอุปการคุณต่อสมาคมฯ มาเป็นเวลา นาน 36 ปี ในหัวข้อ “Thailand in the New Global Landscape” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้อำนวยการ Sasin Institute for Global Affairs สถาบันบัณฑิตบริหาร ธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ เชี่ยวชาญการวางแผนนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ระดับประเทศและกลุ่มอาเซียน พร้อมประสพ- การณ์อย่างกว้างขวางกับบริษัทที่ปรึกษาาระดับ โลก และหัวข้อ “The Adaptability of Thailand towards Global Changes” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหา- วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม- เกล้านบุรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการ เปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาในระดับประเทศ โดย งานสัมมนานี้จะจัดขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.30-17.30 น. ณ ห้อง GH202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

นอกจากงานสัมมนา TPA'S 36th year Anniversary Forum แล้ว ทาง ส.ส.ท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของรากฐานของ อุตสาหกรรมไทย ระบบมาตรฐานคุณภาพ ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ต่อยอด ศักยภาพเชิงแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้ สามารถยืนหยัดอยู่บนเวทีโลกได้ จึงริเริ่มกิจ- กรรมส่งเสริมคุณภาพอุตสาหกรรม โดยการ มอบรางวัลคุณภาพให้แก่อุตสาหกรรมที่มีผล งานดีเด่นในกิจกรรมคุณภาพแต่ละประเภท เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ ชื่อเสียง รวมทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้ กับหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการนำ กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพต่างๆ เข้าไปช่วยใน การบริหารงาน ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ ในการนำเครื่องมือบริหารไปช่วยในการบริหาร

จัดการอุตสาหกรรมเป็นอย่างดีและยังสามารถ ขยายผลไปสู่การดำเนินกิจกรรมคุณภาพอื่นๆ จากการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดการปรับปรุง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ อุตสาหกรรมไทยตลอดไป

ในงานครบรอบ 36 ปี จึงได้จัด สัมมนาพิเศษ “เส้นทางสู่รางวัลคุณภาพ ของ ส.ส.ท.” ขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้า ประกวดเพื่อรับรางวัลคุณภาพของ ส.ส.ท. ใน แต่ละประเภทให้ได้ทราบถึงแนวทางในการทำ กิจกรรมเพื่อมุ่งสร้างวัลต่างๆ โดยวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิและองค์กรที่ได้รับรางวัลใน แต่ละประเภทของ ส.ส.ท. จะมาร่วมนำเสนอ Best Practice จากการทำกิจกรรมแต่ละ ประเภท

- Thailand Kaizen Award
- Lean Award
- Thailand 5S Award
- OEE Award
- Thailand Quality Prize
- KANO Award



โดยงานสัมมนาพิเศษ “เส้นทางสู่ รางวัลคุณภาพ ของ ส.ส.ท.” จัดให้มีขึ้นใน วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2552 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้อง MR214-216 ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครบ รอบ 36 ปี ส.ส.ท. พร้อมก้าวสู่ปีที่ 37 ร่วมไป กับเรา ในงาน TPA'S 36th year Anniversary ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

TPA